

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/11, đoàn kiểm tra của Trung ương do đồng chí Lê Vinh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn về làm việc tại Thái Bình kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 của tỉnh. Cùng đi với Bộ trưởng có các đồng chí: Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phó trưởng đoàn kiểm tra; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và các thành viên đoàn kiểm tra. Dự và làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Hồng Điền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại biểu các huyện, thành phố.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 của tỉnh. Theo đó, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ở Thái Bình có nhiều đổi mới, chuyển

biến rõ nét. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là cơ quan chính quyền về công tác dân vận được nâng lên; vai trò công tác dân vận quán chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của các địa phương đã được khẳng định, đạt nhiều kết quả trong các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo tăng cường các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền các cấp đã bám sát các chủ trương của cấp ủy, tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế của tỉnh; đồng thời, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội. Phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhất là trong xây dựng các mô hình tự quản đã được thực hiện có hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống.

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, kết nối toàn bộ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện

chặt chẽ, nền nếp. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được cải tiến, đổi mới, bảo đảm đúng quy định...

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, nhất là trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được trong "Năm dân vận chính quyền" đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn dự kiến đạt trên 50.295 tỷ đồng, tăng 10,58% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 132.054 tỷ đồng, tăng 12,26% so với năm 2017. Đến hết tháng 10/2018, toàn tỉnh có 200/267 xã về đích nông thôn mới, đạt 74,91%.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Điền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Thái Bình đã làm tốt công tác vận động quần chúng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

và mọi nguồn lực, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân để phát triển kinh tế - xã hội. Điều đó thể hiện rõ nét qua các thành tựu về kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị đoàn kiểm tra nghiên cứu, xem xét tham mưu cho Trung ương phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện và nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến. Chỉ đạo quyết liệt trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cũng như phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng những nhiều của cán bộ ở cơ sở. Đồng chí tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh, tổng hợp trình Trung ương trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, đoàn làm việc của Trung ương đã đến tìm hiểu thực tế tại Sở Nội vụ và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

TẮT ĐẠT

công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng. Đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện và nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến. Chỉ đạo quyết liệt trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cũng như phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng những nhiều của cán bộ ở cơ sở. Đồng chí tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh, tổng hợp trình Trung ương trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, đoàn làm việc của Trung ương đã đến tìm hiểu thực tế tại Sở Nội vụ và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

GIAO BAN THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 29/11, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2018. Đồng chí Nguyễn Hồng Điền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 và tháng 11/2018. Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng

bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Điền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, trong đó chú trọng rà soát các báo cáo, dự thảo nghị quyết, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm; chỉ đạo hoàn thiện các nghị quyết HĐND tỉnh trình kỳ họp để ban hành ngay sau khi kỳ họp kết thúc; tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, cùng với thông báo nội dung, kết quả kỳ họp cần nắm lại tình hình

nhân dân, cử tri về kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới...; phối hợp với MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát các sở, ban, ngành trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện đề án sáp nhập 3 văn phòng theo chỉ đạo của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ các dự án đầu tư đã triển khai như khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, khu công nghiệp chuyên phục vụ nông

nghiệp, đường và cầu La Tiến; xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nước sạch nông thôn; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các dự án đầu tư theo kế hoạch; rà soát, tháo gỡ và giải quyết các vấn đề vướng về chính sách, cơ chế thu hút đầu tư của tỉnh; phối

hợp làm tốt công tác an sinh xã hội, truyền thông, đối thoại với nhân dân, phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, bảo đảm tiến độ đề ra; tập trung chỉ đạo thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra của trung ương, chính công tác tiếp công dân, nhất là thời gian, tiến độ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ trạm thu phí Tân Đệ và một số dự án giao thông trọng điểm; khẩn trương chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án sau đấu tư...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và các ban của Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo sớm ban hành kết luận về kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; chỉ đạo xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn bị hội nghị kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo, tổ chức

các hội nghị triển khai, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo chỉ đạo của Ban Bí thư; chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Chính trị tại Thái Bình; sắp xếp, tổ chức Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng các ban của Tỉnh ủy sau sáp nhập...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các ban của Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đã được phân công; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất và tham mưu cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 12/2018 và những tháng tiếp theo theo chức năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong giám sát, phản biện xã hội; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy tổng kết các mô hình tự quản...

THIỆN AN

Điện mao nông thôn mới Kiến Xương

Ngay từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Kiến Xương đã tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, Kiến Xương có 28/36 xã đạt chuẩn NTM, đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM.

Sau gần 8 năm xây dựng NTM, điểm nổi bật nhất ở Kiến Xương là kết cấu hạ tầng khảng trang, giao thông thuận lợi, các công trình thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục... được quan tâm đầu tư. Những yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến sự phát triển tổng thể ở các xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện những mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và tiêu thụ ít nhất 10% sản lượng đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện theo quy hoạch như lúa, thịt lợn. Mô hình liên kết thực hiện theo hình thức hợp đồng thu mua sản phẩm được ký kết giữa HTX DVNN với doanh nghiệp thời gian ổn định từ 2 năm trở lên. Một số mô hình tiêu biểu như lúa giống tại Bình Định, Bình Thanh, Hồng Tiến, sản xuất lúa thật làm hàng hóa ở Vũ Thăng, Vũ Công, Vũ Hòa, Vũ An, Vũ Lễ, Thanh Tân, sản xuất lợn thịt tại một số trang trại lớn như Huy Gia Trang, Tiến An Khang, Hoàng Liên... Vụ xuân năm 2018, toàn huyện có 23 xã có vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với tổng diện tích 1.227ha, trong đó sản xuất lúa giống 558ha, lúa hàng hóa 622ha, sản xuất cây màu 48ha. Diện tích này cơ bản được duy



Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái (cụm công nghiệp Thanh Tân) tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động trên địa bàn huyện.

trì qua các mùa vụ và các năm, bảo đảm giá tăng giá trị sản xuất đồng thời giúp sản lượng lúa gạo tiêu thụ qua hợp đồng đạt trên 10% sản lượng.

Đặc biệt, một số tiêu chí không cần nguồn vốn cũng được các địa phương chủ trọng thực hiện. Điển hình như tiêu chí an ninh, trật tự xã hội, hàng năm, Công an huyện đã tham mưu

cho huyện ban hành nghị quyết và kế hoạch công tác an ninh trật tự đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng phụ trách địa bàn để nắm bắt và giải quyết dứt điểm tình hình, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đồng người kéo dài hoặc vượt cấp. Tội phạm hình sự giảm, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm, tụ điểm phức

tạp về trật tự xã hội, không xảy ra các hoạt động liên quan đến an ninh tôn giáo, tuyên truyền, phát triển đạo trái phép. Trên địa bàn huyện không để xảy ra các hoạt động chống phá, các vụ việc đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự, góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện bảo đảm cả về tiến độ và tiêu chí theo quy định.

THU THỦY

Bên cạnh đó, Kiến Xương cũng còn không ít khó khăn ở một số tiêu chí, điển hình như tiêu chí số 5 về y tế, văn hóa, giáo dục, hiện tại mới chỉ có 3/6 trường THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia. Về văn hóa, các tiêu mục của trung tâm văn hóa thể thao huyện cũng chưa đạt, cụ thể là diện tích hoạt động, diện tích phòng làm việc của bộ phận chuyên môn, công trình thể dục thể thao, công trình phụ trợ, dụng cụ tập luyện và thi đấu thể thao chưa đạt... Hay trong tiêu chí về giao thông cũng còn nhiều khó khăn về cả đường bộ và đường thủy. Trong tổng số 24 tuyến đường với tổng chiều dài 148,17km do UBND huyện quản lý vẫn còn 9,96km chưa được xây dựng theo quy hoạch, 37,06km hiện đạt cấp VI đồng bằng nhưng mặt đường còn nhỏ hẹp, nhiều tuyến đường đã xuống cấp cần duy tu, sửa chữa. Ngoài ra, hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện hiện nay đa phần đã xuống cấp, nhiều cầu yếu không bảo đảm điều kiện khai thác theo tải trọng đường phải làm trụ chắn hạn chế tải trọng. Hàng năm chỉ có khoảng 15% tổng chiều dài đường huyện quản lý được bảo trì, sửa chữa, nhiều tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được bố trí kinh phí sửa chữa, bảo trì...

Tuy nhiên, với quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới các địa phương, Kiến Xương đã đạt ra lộ trình thực hiện các tiêu chí cụ thể, phấn đấu về đích huyện NTM trước năm 2020.

CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Xuân Thành, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; đồng chí Nguyễn Văn Nho, Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lâm Văn Minh, Trưởng phòng Thời sự chính trị, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; đồng chí Tô Thị Hương Lan, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu - Hội nhập kinh tế, Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Tại hội nghị các đồng chí: Nguyễn Hồng Điền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống ngành, đơn vị, năng lực, kinh

nghiệm bản thân để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; quán triệt, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tham mưu, giúp trưởng các ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoan nghênh các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác đào tạo, rèn luyện đổi mới cán bộ cũng như bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển nguồn cán bộ kế cận tại chỗ; đồng thời, mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa sẽ phấn đấu hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

KHAI MẠC KỶ THI...

(Tiếp theo trang 1)

đến quyền lợi, sự nghiệp chính trị của các cán bộ, công chức, viên chức, đề nghị các thành viên Hội đồng thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng nội quy, quy chế, chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, minh bạch, khách quan,

dân chủ, công bằng và chất lượng của kỳ thi; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế thi. Cán bộ, công chức dự thi cần bình tĩnh, tự tin, phát huy năng lực và vận dụng tốt nhất những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác để làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, Trung tâm đã đưa ra những khuyến cáo, giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả như sử dụng bóng đèn compact, chọn các thiết bị điện tử phù hợp với mục đích sử dụng, thông xuyên bảo dưỡng nhằm tránh tiêu hao năng lượng vô ích; ứng dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời... để các hộ dân hiểu và sử dụng

các thiết bị sinh hoạt đúng cách, thân thiện với môi trường. Hướng dẫn các hộ dân lưu ý khi mua sắm trang thiết bị sinh hoạt cần quan tâm đến các yêu cầu về dán nhãn tiết kiệm năng lượng trên sản phẩm. Hội nghị cũng nhắc nhở qua việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân dân, tạo phong trào tiết kiệm năng lượng rộng rãi.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

- Tên bên mời thầu: UBND xã Vũ Đông.
- Tên gói thầu: Trang thiết bị Trạm Y tế xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.
- Nguồn vốn: Ngân sách xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ 30 phút ngày 29/11/2018 đến 8 giờ 30 phút ngày 1/12/2018 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ phát hành bản yêu cầu báo giá: Văn phòng UBND xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.

- Thời gian đóng thầu: 8 giờ ngày 8/12/2018.

- Thời gian mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 8/12/2018.

Tại Văn phòng UBND xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.

Mọi tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia gửi báo giá về Văn phòng UBND xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.

UBND XÃ VŨ ĐÔNG

THÔNG BÁO Về việc cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

1. Dịch vụ: Xác định giá trị doanh nghiệp để thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình.
2. Bên mời cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình.
- Địa chỉ: số 370, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.
3. Doanh nghiệp định giá: Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình
4. Hình thức lựa chọn: Chỉ định thầu rút gọn.
5. Thời gian LNNT: Tháng 11/2018.
6. Hình thức thông báo: Thay đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH